



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
7 สิงหาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, thailandplus, mcot)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมปาฐกถาพิเศษ ในงานวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 หัวข้อ Mental Health in the COVID-19 Pandemic (สุขภาพจิต โควิด สิบแก้ว) พร้อมกล่าวว่า สถานการณ์วิกฤตจากการระบาดของโควิด 19 ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนไทยในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพจิตอย่างครอบคลุม อาทิ สสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของประชาชนไทยและบุคลากรสาธารณสุขจากการระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อสะท้อนถึงภาวะสุขภาพจิตของประชาชนไทยและบุคลากรสาธารณสุข ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพจิตโดยวัคซีนใจ วัคซีนครอบครัว วัคซีนชุมชน จัดทีมวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) ดำเนินการเยียวยาจิตใจประชาชน บุคลากรสาธารณสุข และกลุ่มกักกัน รวมทั้งสื่อสารสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนัก แต่ไม่ตระหนกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในวันที่ 17 ส.ค. จะมีการจัดงาน คิกออฟให้ทีม MCATT หรือเอ็มแคท ที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการประเมินคัดกรองสุขภาพจิตประชาชน ว่ามีความเครียดมากน้อย แค่ไหน ซึมเศร้าหรือไม่ ไปถึงขั้นหมดไฟ และมีแนวโน้มตัวฆ่าตัวตายหรือไม่ ถ้ามีอาการเข้าข่าย ก็จะนำเข้าสู่การรักษาต่อไป

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า การจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค.63 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของนักวิชาการ เพื่อให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตที่จำเป็นสำหรับการรับมือผลกระทบจากภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น ได้รับการนำไปช่วยกันดำเนินงานและบูรณาการอย่างเหมาะสม และถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิชาการสู่ประชาชน โดยปรับรูปแบบเป็นไฮบริด สามารถรับชมทางออนไลน์ผ่านระบบ VDO Conference Live Streaming (Cisco WebEx Meeting) หรือช่องทาง Facebook Live ไปพร้อมกับการประชุมจริง สอดคล้องกับการประชุมแนวชีวิตวิถีใหม่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในและนอกสังกัดกรมฯ เครือข่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัยและต่างประเทศ

-นพ.สมชัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในการประเมินสุขภาพจิต ช่วงที่มีการระบาดมาก จะสรุปข้อมูลทุกสัปดาห์ แต่ช่วงที่สถานการณ์ลดลงไปจะสรุปทุก 2 สัปดาห์ แต่หากมีเหตุการณ์ที่ตระหนกมากเป็นพิเศษ เช่น กรณีระยอง จะมีหน่วยบริการ เข้าพื้นที่โดยตรงไปประเมินในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, thailandplus, thaigov) ทวีตช่อง 5,TNN

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์การติดเชื้อทั่วโลกขณะนี้ยังคงแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกต่างมีมาตรการทางสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เป็นของตัวเอง รวมถึงมีการเร่งคิดค้นและพัฒนาวัคซีนเพื่อใช้ในการป้องกัน แต่สิ่งที่กังวลและถือเป็นบทเรียนให้กับประเทศไทย คือ มีหลายประเทศกลับมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากอีกครั้ง อาทิ ญี่ปุ่น เวียดนาม ออสเตรเลีย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ละเลยการเว้นระยะห่าง และการล้างมือบ่อยๆ ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงที่เกิดการแพร่เชื้อได้ง่าย ดังนั้น ขอให้คนไทยนำปัญหาของต่างประเทศมาเป็นบทเรียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. รายงานผลสำรวจเฝ้าระวังสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ 2 ส. งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา ตามแนววิถีชีวิตใหม่ ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 พบพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดี โดยพฤติกรรมที่ประชาชนปฏิบัติได้ดีที่สุดคือ เข้าใจสถานการณ์ตามความเป็นจริง มองเห็นโอกาสดีที่เกิดขึ้น เช่น มีเวลาพักผ่อน ฟื้นฟูสุขภาพ ได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้น รองลงมา คือ เลือกซื้ออาหารสด สะอาด และล้างทำความสะอาดก่อนนำปรุงอาหารทุกครั้ง และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ไม่เครียด ตามลำดับ ส่วนพฤติกรรมที่ประชาชนปฏิบัติได้ไม่ถูกต้อง 3 อันดับแรก คือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะออกกำลังกาย ร่วมสังสรรค์ ดื่มสุรา และ หลังออกกำลังกาย เมื่อกลับถึงบ้านไม่อาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชปีการเมือง

-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ห่วงใยสุขภาพพระสงฆ์ช่วงสถานการณ์โควิดระบาด ย้ำ "พระ-เณร" ต้องดูแลตัวเองล่าสุด กรมอนามัยและภาคเครือข่ายใน กทม. ได้ร่วมน้อมถวายสมุดบันทึกสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ กทม. จำนวน 16,600 เล่ม และยังได้รับการสนับสนุนจาก สบสข. เขต 13 และสำนักอนามัย กทม. จัดถวายวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แต่ทีมพระคิลานธรรมและทีมพระคิลานุ ปฎิภาณ อีกด้วย

#### มาตรการของ สบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน,ไทยโพสต์ ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬา) ,เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง,โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแบชชีฟก,สำนักข่าวอิศรา js.100, mcot, newtv, nantiontv, workpointtoday, innnews, tnnthailand ,thebankokinsight, businesstoday sanook kapook)

-สบค. เผยสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย กลับจากสหรัฐอเมริกาและเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ จ.ชลบุรี มีผู้ป่วยกลับ

## ประเด็นข่าว

บ้านได้ 4 ราย ยอดผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,148 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 124 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,330 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามกีฬา

-พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึง พ.ร.ก.กู้เงิน 1,000,000 ล้านบาท เพื่อช่วยปัญหาโควิด 19 ว่าจะช่วยพยุงให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินไปได้ระดับหนึ่ง ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้อนุมัติแล้ว 4 กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพอิสระ 170,000 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกร 150,000 ล้านบาท กลุ่มเปราะบาง 20,345 ล้านบาท และกลุ่มประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,492 ล้านบาท ส่วนโครงการฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมหลังจากนี้ วงเงิน 400,000 ล้านบาท จะใช้จ่ายงานและการสร้างรายได้ที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนเป็นลำดับแรก โดยการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดควบคุมไปกับงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ที่จะเสนอรัฐสภาต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-นายอำนาจ วิทยานุกูวดี เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า ตามที่ ก.ศึกษาธิการ ท้าหรือกับ สพฐ. กศน. สข. สอศ. จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอต่อ ศบค. ขอเปิดเรียน 100% โดยจะเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาในวันนี้ (7 ส.ค.) ในส่วนของ สพฐ. เสนอให้โรงเรียนที่มีความพร้อมกว่า 4,500 แห่งเปิดเรียน 100% โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ สธ. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และถ้า ศบค.อนุมัติ สพฐ.จะแจ้งไปยังโรงเรียนทุกแห่ง ทำเรื่องขออนุญาตจากผู้ว่าฯ ในฐานะประธาน ศบค.จังหวัดพิจารณากำหนดวันที่จะให้เด็กเรียนมาเรียน 100% ในโรงเรียนได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, มติชน

-พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกษมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯ ได้รับมอบหมายจาก ก.การท่องเที่ยวฯ กกท. และ ศบค. ให้ร่วมจัดกิจกรรมกีฬา "ปั่นปลอดภัย ไประยองฮี" #RayongHi #TripNew Normal ระหว่างวันที่ 7-8 ส.ค. นี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดระยอง ล่าสุดได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ และกรรมการผู้ตัดสินที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ "Bike Mar shall" ควบคุมขบวนในกิจกรรมครั้งนี้ โดยให้ยึด 5 มาตรการที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด คือ ล้างมือ ใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง หลีกเลี้ยงการสัมผัส ลดความแออัด และจำกัดจำนวนคน รูปแบบขบวนปั่นต้องจัดเว้นระยะห่าง แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่ม ๆ ไม่ให้ใกล้ชิดกันเกินไป ขณะนี้ทุกอย่างพร้อม 100% ทั้งเส้นทางการปั่น การจัดการด้านจราจร การดูแลรักษาความปลอดภัย การรักษาพยาบาล นอกจากนี้ ภายในสนามกีฬาจังหวัดระยองได้ตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไว้ทั้งหมด 6 จุด ทุกจุดจะมีเครื่องเทอร์โมสแกน มีการให้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันไทยชนะ มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจักรยาน มีการรักษาระยะห่างไม่ให้เกิดความแออัด

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1. ทหารสหรัฐฯ ร่วมฝึกซ้อมกับกองทัพไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวว่าทหารอเมริกาไม่ได้มีการกักตัวใน ASQ ว่า ทีมของกรมควบคุมโรคได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่ทหารอเมริกาเข้ากักตัว พบว่า โรงแรมมีการจัดระบบที่ดี มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และติดตั้งกล้องวงจรปิด ยังไม่พบว่า มีการฝ่าฝืนมาตรการ ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลจะเป็นก.กลาโหม ทั้งนี้ หากมีข้อมูลการฝ่าฝืนคำสั่งสามารถแจ้งมาได้ ขออย่าประชาชนว่า อย่าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือข่าวปลอม เนื่องจากจะมีความผิดทั้ง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

#### 2. คำตอบแทน อสม. ช่วยโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น) เว็บไซต์ (แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามรัฐ)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ได้ลงนามทำหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผอ.สำนักงานงบประมาณ เพื่อขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉิน เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้ อสม. เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตามมติ ครม. รวมจำนวน ไม่เกิน 1,054,729 คนต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่ มี.ค.- ก.ย. 63 กรอบวงเงินไม่เกิน 3,622,319,500 บาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยให้ดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562 ตาม ขั้นตอนต่อไป

#### 3. มาตรการรองรับกลุ่มแรงงานต่างด้าว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยานุกูวดี โฆษก ศบค. กล่าวว่า หากเปิดให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเข้าไทย ต้องตรวจคัดกรองโรคตั้งแต่หน้าด่าน หากพบผลตรวจมีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ หากผ่านการตรวจคัดกรองมาแล้ว ต้องกักตัวในสถานที่ที่กำหนด 14 ทั้งนี้ ยังไม่ได้กำหนดวันและเวลาให้แรงงานเข้าประเทศที่ชัดเจนแต่ได้อนุมัติในหลักการแล้ว ดังนั้น หากสถานที่ใดมีความพร้อม ทั้งมาตรการควบคุมโรคและสถานที่กักกันตัว ที่ได้มาตรฐานตามที่สธ.กำหนด ก็สามารถขออนุญาตนำแรงงานเข้าประเทศได้ ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าไทยแบบผิดกฎหมายอาจมีความเสี่ยงเพราะไม่ได้ตรวจคัดกรองโรค จึงขอให้ประชาชนตามแนวชายแดนช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในจังหวัด

#### 4. นำร่องจัดการประชุมที่ จ.ภูเก็ต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)

-สมาคมสาธารณสุขฯ นำบุคลากรทางการแพทย์พร้อมผู้ติดตามกว่า 10,000 คน จัดประชุมทางวิชาการประจำปี ระหว่าง 20 - 22 ก.ย.63 ที่ จ.

## ประเด็นข่าว

ภูเก็ต จัดกิจกรรมโชว์ศักยภาพของการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ของบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข และ อสม. ที่มีบทบาทและทำได้ดีที่สุดในระดับโลก

ด้านนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ต กล่าวขอบคุณสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยที่เลือก จ.ภูเก็ต จัดประชุม คาดว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตกว่า 1 หมื่นคน ถือเป็น การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่จะได้เห็นว่ามีภูเก็ตได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการนำร่องโดยคณะบุคลากรจาก สธ.

### 5.โควิดส่งผลสถิติคนท้องไม่พร้อมพุ่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)

-สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 และโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือติดตามคุ้มครองสิทธิ ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ โดยการสนับสนุนจาก สสส. แลงข่าว "โควิด-19 ส่งผลท้องไม่พร้อมพุ่ง เน้นรัฐให้บริการออนไลน์" โดยข้อมูลจากการให้บริการปรึกษาของสายด่วนฯ ช่วง มี.ค.-เม.ย.63 ซึ่งเป็นช่วงโควิด 19 รุนแรงในประเทศไทย พบว่า มีผู้ที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมเพราะความยากจนเพิ่มขึ้น 41.3% และต้องการให้ส่งต่อเพื่อเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ในหน่วยบริการของรัฐเพิ่ม 22% จากสถานการณ์ปกติ ส่วนช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค. 63 พบว่า มีผู้หญิงท้องไม่พร้อม 565 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกักตัวและการลดการเดินทางของรัฐ ทำให้ยากต่อการเดินทางไปรับบริการยุติการตั้งครรภ์ และมี 79 ราย ที่จำเป็นต้องท้องต่อ เพราะไม่สามารถเดินทางไปยุติการตั้งครรภ์ได้ ประกอบกับ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. หน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ 144 แห่งทั่วประเทศ หยุดให้บริการไป 62 แห่ง ทำให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมจำนวนมากต้องเดินทางข้ามจังหวัด ข้ามภาค เพื่อไปรับบริการในหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ยังให้บริการอยู่ ซึ่งการเดินทางเป็นไปได้อย่างยาก เพราะขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการและแต่ละจังหวัดมีมาตรการคัดกรอง กักตัวผู้มาจากต่างพื้นที่ ทำให้ผู้หญิงจำนวนหนึ่งจำใจต้องตั้งครรภ์ต่อบนความไม่พร้อม และอีกจำนวนหนึ่งตัดสินใจสั่งยาทำแท้งทางออนไลน์ ซึ่งเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย

### 6.การระบาดระลอก 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, สยามกีฬา)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณคณาจารย์ กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า ในประเทศที่ควบคุมการระบาดได้ดีก็ไม่น่าจะระบาดในรอบ 2 หรือ 3 แม้จะเป็นประเทศที่มีความพร้อม เมื่อเกิดขึ้นแล้วยากที่จะควบคุมให้กลับมาเหมือนเดิม ในเวียดนามเป็นตัวอย่างที่ดีกว่าจะรู้ว่าผู้ป่วย ก็เมื่อมีอาการมากได้เข้าโรงพยาบาล แสดงว่ามีผู้ติดเชื้อและไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยอีกจำนวนมาก ผู้ที่เข้ารักษาในรพ.ยังไปแพร่เชื้อในรพ.อีก ในประเทศไทยยังพบเกือบทุกวันในสถานที่ควบคุมผู้กลับจากต่างประเทศ ประมาณกันว่าผู้กลับจากต่างประเทศ 200 คน จะตรวจพบเชื้อ 1 คน หรือ 0.5 เปอร์เซ็นต์ นับว่าเป็นจำนวนไม่น้อย แสดงว่าโรคนี้นอกจากนี้ในต่างประเทศมีการระบาดมากจริงๆ ขนาดมีการคัดกรองก่อนเดินทางแล้ว มาตรการในการกักกันผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศจึงมีความสำคัญมากในการป้องกันการระบาด นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีพรมแดนธรรมชาติไม่ทางทะเลหรือทางบกอีกยาวไกล การควบคุมผู้ลักลอบเข้าประเทศต้องเข้มงวดจริงๆ เพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเข้ามาได้

### 7.ขอปิดด่านสะเดา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ

-จนท.สาธารณสุขสะเดา จ.สงขลา เปิดเผยว่า ที่รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย อยู่ตรงข้ามด่านสะเดา ได้เกิดการแพร่ระบาดโควิด 19 เพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ เนื่องจากมีคนไทยเดินทางผ่านรัฐเคดาห์เข้าด่านสะเดาวันละ 20 คน จึงเห็นสมควรปิดด่านสะเดาชั่วคราว โดยเสนอความเห็นไปยังคกก.โรคติดต่อจ.สงขลา ที่ต่อมามีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอของท้องถิ่น และได้เสนอความเห็นไปยัง ศบค.ชุดใหญ่ให้ตัดสินใจดำเนินการอย่างไร ด้าน ผวจ.สงขลา สั่งการในเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านสะเดาเพิ่มมาตรการในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ายังประเทศไทยมีความเข้มข้นมากขึ้น

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ข่าวสด, MCOT, tnnthailand, แนวหน้า, xinhuathai)

- แอฟริกาใต้ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขติดเชื้อโควิดแล้ว 24,104 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 181 ราย
- สหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย พบนักโทษป่วยเป็นโรคโควิด 19 กว่า 500 คน คิดเป็นเกือบครึ่งของทั้งหมดในเรือนจำ
- เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43 ราย ยอดรวมเพิ่มเป็น 14,449 ราย
- ออสเตรเลีย รัฐควีนส์แลนด์ประกาศปิดพรมแดนซึ่งเชื่อมต่อกับรัฐนิวเซาท์เวลส์และกรุงแคนเบอร์รา ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อใหม่ 725 คน เสียชีวิต 15 ราย เป็นสถิติใหม่ของผู้เสียชีวิตสูงสุดต่อวัน
- ฝรั่งเศส หลายเมืองประกาศใช้เทศบัญญัติใหม่ กำหนดให้ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก
- อินเดีย ทำสถิติพบผู้ติดเชื้อรายวันเกิน 50,000 รายติดต่อกันเป็นวันที่ 8 ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 1,964,536 ราย
- เวียดนาม การแพร่ระบาดได้ลุกลามไปในอีก 2 จังหวัด คือจ.บักเกียง ไกล่กรุงฮานอย กับจ.กลาง ขอน พรมแดนติดจีน ส่วนการระบาดในเมืองดานังควบคุมได้แล้ว มีความเป็นไปได้ที่สถานการณ์ติดเชื้อจะพุ่งถึงจุดสูงสุดในช่วง 10 วันข้างหน้า
- เยอรมนี รมว.สธ.เยอรมนี ออกแถลงการณ์บังคับใช้มาตรการ ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องรับการตรวจเชื้อโควิด 19 ที่สนามบินหรือท่าเรือโดยสารอีกครั้ง แม้ว่าจะเข้ารับการรักษาแล้วก่อนการเดินทาง เนื่องด้วยสถานการณ์นำวิตกกังวล ตรวจพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 1,045 คน ถือเป็น การพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,000 คนเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน

## ประเด็นข่าว

-ฟิลิปปินส์ ตรวจพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 3,561 คน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 119,460 คน เสียชีวิตรวม 2,150 คน กลายเป็นประเทศพบผู้ติดเชื้อสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แชนหน้าอินโดนีเซีย

-บราซิล พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1,437 ราย ในช่วง 24 ชั่วโมง ยอดผู้ป่วยเสียชีวิตรวมอยู่ที่ 97,256 ราย

-สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 18,956,406 คน เสียชีวิต 710,033 ราย และรักษาหายแล้ว 12,141,806 คน สหรัฐอเมริกา 4,973,138 คน เสียชีวิต 161,578 คน บราซิล 2,862,761 เสียชีวิต 97,418 คน อินเดีย 1,963,239 คน เสียชีวิต 40,739 คน รัสเซีย 866,627 คน เสียชีวิต 14,490 คน แอฟริกาใต้ 529,877 คน เสียชีวิต 9,298 คน

### นพ.ชาญชัย พงษ์ปลัดสร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ ผู้จัดการ) , เว็บไซต์ (บ้านเมือง กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ nationtv)

-เสนอข่าว นายไชยนต์ ลีละสุวัฒนากุล ทนายความที่ได้รับมอบหมายจาก นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล อดีตผอ.รพ.ขอนแก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผอ.ศูนย์บริหารทรัพยากร โควิด-19 เดินทางเข้ายื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เพื่อเอาผิด นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และพรรคพวกรวมเป็น 7 คน ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ นพ.ชาญชัย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เพื่อพิสูจน์ความจริงและขอความเป็นธรรมตามสิทธิกระบวนการยุติธรรมต่อไป กรณีตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงจากบัตรสนเท่ห์ โยกย้ายไม่เป็นธรรม

-นายไชยนต์ กล่าวว่า การดำเนินการฟ้องร้องนพ.สุชุม เนื่องจากนพ.ชาญชัย เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ไม่เข้าไปตามกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษ สอบสวนข้าราชการ ที่ระบุว่าทำผิดวินัย หากกรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนถึงพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น ซึ่งตามข้อความตามบัตรสนเท่ห์ พยานหลักฐานแวดล้อมไม่ปรากฏชัด และไม่ชี้พยานบุคคลที่แน่นอน และนายแพทย์ชาญชัย ไม่ได้สั่งให้เรียกเงินจากบริษัทฯ และร้านค้า และไม่ได้ข่มขู่ตามที่ถูกกล่าวอ้าง

### คลินิกชุมชนทุจริตบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน , ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ , แนวหน้า) เว็บไซต์(newtv, isranews, thaipost, mcot, nationtv)

-นพ.การุณย์ คุณดิรานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. และนายนิมิตร เทียนอุดม กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ สปสช. แลงลงความคืบหน้าการดำเนินการเอาผิดกับหน่วยบริการ ที่ทุจริตเบิกจ่ายเงินกองทุน บัตรทอง

นายนิมิตร กล่าวว่า คณะทำงานจะแบ่ง 2 กลุ่ม คือ ทีมที่ 1 หาข้อเท็จจริงว่ามีกี่แห่งที่กระทำผิด ทีมที่ 2 การป้องกัน สร้างระบบไม่ให้เกิดการทุจริตซ้ำ กำกับการตรวจสอบเรื่องเบิกจ่าย ประเด็นในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแจ้งความ 18 คลินิก ที่เป็นคู่สัญญาหลักกับ สปสช. โดยเข้าข่ายสมรู้ร่วมคิดกับแพทย์ ลักษณะความผิด คือ ประชาชนไม่ได้เข้าใช้บริการแต่มีการส่งเบิก และเข้าใช้บริการจริงแต่ถูกแก้ไขข้อมูลจากเบื้องต้นในคลินิก 18 แห่ง ขยายผลพบเป็น 68 แห่ง พบมีลักษณะความผิด 63 แห่ง ที่คล้ายกับ 18 แห่งแรก สิ่งที่กรรมการตรวจสอบคือ ไม่รื้อการตรวจใบใฝ่อย่าง 100% หากพบว่าผิดจะทยอยฟ้องทันที และอาจจะมีการฟ้องว่าทราบได้อย่างไรว่ามี การแก้ไขข้อมูล คือ เมื่อมีใบเบิกผิดสังเกต ทีมตรวจสอบถึงย้อนไปตรวจสอบข้อมูล เช่น ผู้ป่วยรายเดียวกันแต่ส่วนสูงที่ต่างกันในระยะปีแรกและปีต่อมาของการตรวจ

นพ.การุณย์ กล่าวว่า กำลังเดินทางตรวจสอบในกทม. มีคลินิกชุมชนอบอุ่นประมาณ 180 แห่ง และคลินิกทันตกรรมประมาณ 100 แห่ง นอกจากคลินิกเอกชน 18 แห่ง และคลินิกทันตกรรม 2 แห่งที่ดำเนินคดีไปแล้ว ขณะนี้ สปสช.ได้ระดมทีมผู้ตรวจสอบทั้งจากส่วนกลางและพื้นที่จากต่างจังหวัด รวมทั้ง จนท. สปสช.รวมประมาณ 300 คน เร่งตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายบริการคัดกรองโรคทั้งหมดของหน่วยบริการ 66 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดย สปสช.ได้อายัดเอกสารจากคลินิกทั้ง 63 แห่ง มากกว่า 500,000 ฉบับ ตรวจไปแล้วเกือบ 160,000 ฉบับ กำหนดระยะเวลาตรวจไว้ถึงวันที่ 14 ส.ค. พบเอกสารไม่น่าเชื่อถือประมาณ 80,000 ฉบับ พบว่าเป็นการตกแต่งข้อมูลเป็นเท็จ มีการสวมสิทธิ ฯลฯ สปสช.ได้รวบรวมหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีกับกองบังคับการปราบปรามและดีเอสไอแล้ว ทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค. มูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 34 ล้านบาท สำหรับ 63 คลินิก และ 3 คลินิกทันตกรรม ซึ่งต้องเรียกเก็บเงินคืนทั้งหมด และดำเนินคดีทางกฎหมาย สำหรับใครถูกสวมสิทธิ ให้สามารถไปใช้สิทธิได้เหมือนเดิม โดยจะทำการเว็บไซต์เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบได้ โดย สปสช.ได้จัดทำระบบพิสูจน์ตัวตนออนไลน์ เริ่มเมื่อวันที่ 1 ส.ค. ประชาชนต้องขอรหัสเบิกจ่ายเพื่อให้กับหน่วยบริการก่อนเข้ารับบริการ และหน่วยบริการต้องมีรหัสนี้ในการส่งเบิก และในอนาคตจะมีการทำระบบเชื่อมโยงกับบัตรสมาร์ตการ์ด เพื่อเชื่อมโยงกับระบบพิสูจน์ตัวตนในการรับบริการที่หน่วยบริการ สำหรับมูลค่าความเสียหายที่มีการเรียกคืนเงินนั้น ทั้งนี้ นับว่าที่ให้แก่คลินิกในการตรวจสุขภาพเมตาบอลิก มีมูลค่ารวม 250 ล้านบาท จากการตรวจสอบคลินิกล็อตแรก 20 แห่ง

### MOU จัดตั้ง อสบ. จ.นครราชสีมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thailandplus, bluechipthai, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, nationtv)

-นพ.สำเร็จ แหียงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสธ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจัดสรร (อสบ.) จ.นครราชสีมา ระหว่าง นพ.กิตติพงศ์ สัตยาตวิรุฬห์ ผอ.สคร. 9 จ.นครราชสีมา นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 นพ.สสจ.นครราชสีมา ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา และ ผอ.รพ.เทพรัตนนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของชุมชนเขตเมือง โดยอาสาสมัครสาธารณสุขจิตอาสาในชุมชน พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำหรับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 200 แห่ง

**เสวนา “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง บนโลกออนไลน์”**



## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. แนวหน้า, เว็บไซต์ แนวหน้า, สยามรัฐ, thailandplus

-อย. ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน จัดงานเสวนา “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง (Fake News) บนโลกออนไลน์” เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค เครือข่ายภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายภาครัฐ เพื่อให้รู้เท่าทันตลอดจนมีทักษะตรวจสอบและรับมือกับข่าวลวงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Fake News) รวมถึงผนึกกำลังกันในการสื่อสารบอกต่อข้อมูลและร่วมขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังข่าวลวงเพื่อให้ผู้บริโภคไม่ตกเป็นเหยื่อข่าวลวง มีความรอบรู้และพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม

### โรคคอบวมในสัตว์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ ข่าวสด, สยามรัฐ, sanook

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีกรมปศุสัตว์รายงานการระบาดของโรคเฮอร์ปีส เชพติกซีเมีย หรือ โรคคอบวม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Pasteurella multocida* ซึ่งก่อโรคในวัว และควาย รายงานในครั้งนี้เป็นกรณีการระบาดของในฝูงควายของเกษตรกรในจ.มหาสารคาม และขอนแก่น ซึ่งกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตควบคุมโรคระบาดแล้ว การระบาดของโรคเฮอร์ปีสเชพติกซีเมียในสัตว์ ซึ่งเกิดจากเชื้อชนิด บี:2 หรือ อี:2 ปัจจุบันยังไม่มียาต้านว่าทั้ง 2 ซีโรไทป์นี้เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยในมนุษย์ แต่เชื้อ *Pasteurella multocida* ชนิดอื่นพบว่า สามารถก่อให้เกิดความเจ็บป่วยในมนุษย์ได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจะก่อให้เกิดโรครุนแรงได้ ขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับสัตว์ให้สังเกตอาการของสัตว์และความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตนเอง รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ป่วย

### ข่าวปลอมปลูกผมด้วยวิกส์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์

-ตามที่มีคลิปวิดีโอแนะนำ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ปลูกผมด้วยวิกส์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลบิดเบือน วิกส์ใช้เพื่อช่วยในการหายใจได้สะดวก ผ่อนคลาย ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

### โรคมือ เท้า ปาก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. มติชนสุดสัปดาห์

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำ 6 วิธีป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ดังนี้ คัดกรองอาการเด็กก่อนมาสถานศึกษา หากไม่สบายหรือมีไข้ ควรพาไปพบแพทย์และให้พักอยู่ที่บ้าน, ให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย, หมั่นทำความสะอาดของใช้ ของเล่นและพื้นที่ที่เด็กใช้ร่วมกันเป็นประจำ, ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ และหลังเล่นของเล่น, จัดให้มีพื้นที่ในการเข้าแถวทำกิจกรรม หรือเล่นเป็นกลุ่มย่อย เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร, หากพบเด็กป่วย ต้องแยกออกจากเด็กปกติและแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน เพื่อให้หยุดเรียนและพาไปพบแพทย์โดยเร็ว

### โรคไข้เลือดออก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ คมชัดลึก, แนวหน้า, เนชั่นทีวี, New18

-นพ.ภาควิชา ทรัพยากรพัฒน์ สสจ.มหาสารคาม กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่ จ.มหาสารคามมีสภาพอากาศร้อนสลับกับฝนตกต่อเนื่องสภาพอากาศเอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของยุงลาย ส่งผลให้พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น รายงานระบาดวิทยาพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสม 948 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย อยู่ในอำเภอเมือง โดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ออกให้ความรู้ประชาชนในชุมชน พร้อมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย

### รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เสียชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โศสตร์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่เสียชีวิต

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 📧 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

